

สรุปผลการประชุม
คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมกิตติยากรวรลักษณ์ ชั้น ๔ กระทรวงพาณิชย์

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ - การประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เป็นการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19	มติที่ประชุม รับทราบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เป็นการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม	มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ ๓.๑ ความก้าวหน้าการของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้บรรเทาปัญหาทางการเงินที่ไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ	มติที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าการของงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้บรรเทาปัญหาทางการเงินที่ไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
๓.๒ รายงานผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ	มติที่ประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนผู้สูงอายุ
๓.๓ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19	มติที่ประชุม รับทราบมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้กองทุนผู้สูงอายุทุกคนที่แสดงเจตจำนงเป็นเวลา ๑ ปี (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และให้กองทุนผู้สูงอายุหาวิธีการปฏิบัติที่ประชาชนสะดวกและรวดเร็วมากที่สุด โดยอาจลดขั้นตอนทางเอกสารหากสามารถทำได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและรายงานผลให้ กผส. ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

ระเบียบวาระ	มติที่ประชุม
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</p> <p>- ข้อเสนอมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ๔ มิติ (เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี</p>	<p>มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ๔ มิติ (เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม) รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนในทุกมิติ โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. แก้ไขข้อมูลในมิติสุขภาพ ประเด็นดังนี้ ๑) การออกร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง พ.ศ. เปลี่ยนเป็น “จัดทำระบบการเงินการคลัง” และ ๒) การยกระดับผู้ดูแลมืออาชีพ (Formal (Paid) Care Giver) ให้เป็นวิชาชีพ เปลี่ยนเป็น “การยกระดับผู้ดูแลมืออาชีพ” (Formal (Paid) Care Giver)</p> <p>๒. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติไปปรับปรุงมาตรการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ๔ มิติ (เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคม) และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก่อนสรุปภาพรวมและนำมาตราการดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ</p> <p>- การประชาสัมพันธ์งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๓</p>	<p>มติที่ประชุม รับทราบรูปแบบการประชาสัมพันธ์งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และงานวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น วิดีทัศน์ ไวรอล เพจรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สารนายกรัฐมนตรี ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ ข่าวออนไลน์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และรณรงค์ ติดเข็มกลัดดอกกลาดวนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุ ตลอดเดือนเมษายน ๒๕๖๓</p>



(นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์)

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ